



ส. ธนาการฯ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

นายพวง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าประชาชน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้แนวทางการปรับนโยบายการเงินของไทยเข้าสู่ภาวะปกติในรูปแบบ Smooth Takeoff

โดยนโยบายดอกเบี้ยจะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้ารายย่อยและ SME โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการดูแลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อชะลอผลกระทบกับลูกค้ากลุ่มเปราะบางกลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับตัวให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ภาครัฐควรปรับดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อให้สามารถมีรายได้สมดุลกับรายจ่ายมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความเหมาะสมทั้งฝั่งของลูกค้าเงินฝากและเงินกู้ ฝั่งหะ และขนาดของการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดแรงกดดันของเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ไม่ให้เกิดการสะดุดของการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหญ่ มีความยืดหยุ่น สามารถสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงได้ก่อน ส่วนลูกค้ารายย่อย ส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้งสินเชื่อ เช่าซื้อ บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัย แม้จะใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนคงที่ จึงได้รับผลกระทบ

จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการแก้หนี้ระยะยาวผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้โดยตรงให้กับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย มีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2566 คาดว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นชัดเจน โดยมาตรการเพิ่มสภาพคล่องผ่านสินเชื่อฟื้นฟู ดำเนินการจนถึงเดือนเมษายน 2566 ซึ่งแต่ละธนาคารได้จัดทำทางเลือกการให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานะของแต่ละราย เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด

ทางสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก จะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการดูแลคุณภาพสินเชื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหน้าผาเอ็นพีแอล (NPLs Cliff) ซึ่งจะกลายเป็นความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทย เพราะแม้สถานการณ์ลูกค้าโดยรวมดีขึ้นจากช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรง แต่มีกลุ่มที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ต้องได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการจำนวนมาก ดังนั้น การรักษาระดับความแข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นในระบบธนาคารพาณิชย์จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ระบบธนาคารสามารถดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับตัว ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย รวมถึงหนี้ภาคครัวเรือน ได้พร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกค้าและเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



บ้านปู เตรียมขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ในเดือนกันยายนี

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บ้านปู ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

หุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมี 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 4 ปี รุ่นอายุ 7 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายในช่วงกลางเดือนกันยายนี ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผ่านสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

หุ้นกุดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานของบ้านปูที่พร้อมขยายการเติบโตเพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) ภายใต้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสดไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง

ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 บ้านปูมีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการณไว้ โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ดีขึ้นมาอยู่ที่ 3.6 เท่า จาก 4.5 เท่า ณ สิ้นปี 2564

นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 บ้านปู ได้บรรลุผลสำเร็จในการซื้อสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่า สินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี้ จะสามารถสร้าง EBITDA ให้แก่บริษัทฯ ได้ทันทีประมาณ 150 - 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และบริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพหรือเฮลธ์แคร์ (Healthcare) ในสหรัฐฯ มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

“บริษัทฯ มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นนี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เชื่อว่าหุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้”



In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th




บริษัท จตุรชน จำกัด
วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จตุรชน จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2565 ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 84/33 หมู่ที่ 1 ต.โลกรัง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) คุณวิไล ชัยกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 ลำดับที่ 1

บริษัท จตุรชน จำกัด
วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท จตุรชน จำกัด จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 84/33 หมู่ที่ 1 ต.โลกรัง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) คุณวิไล ชัยกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 ลำดับที่ 2



BOWINS FUTURES
41 SOI RAMKHAMBAENG 245 (THA MAIL, BANGKOK) BANGKOK 1026 THAILAND

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท โบรินส์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
วันที่ 25 สิงหาคม 2565

วันและสถานที่ประชุม ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท 43 ซอยรามคำแหง 245 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไตรวิทย์ กิตติเวทวงศ์
2. นางปานจิตต์ กิตติเวทวงศ์
3. นายบวร กิตติเวทวงศ์
4. นายชุนศักดิ์ กิตติเวทวงศ์
5. นางวิลาสินี ตานดีจาร์

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง
ประธาน ได้กล่าวแถลงข้อที่ประชุมว่า นางสาวสิริพร ภัคฉิม ไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมีธุรกิจส่วนตัว ไม่สามารถอยู่ช่วยบริหารงานของบริษัทฯ ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถอดถอนนางสาวสิริพร ภัคฉิม ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ถอดถอน นางสาวสิริพร ภัคฉิม ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่รายงาน

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานแจ้งกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



บริษัท โบรินส์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
BOWINS FUTURES CO.,LTD.มีชื่อ

นายไตรวิทย์ กิตติเวทวงศ์
(นายไตรวิทย์ กิตติเวทวงศ์) ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....นายไตรวิทย์ กิตติเวทวงศ์.....กรรมการบริษัท
(นายไตรวิทย์ กิตติเวทวงศ์)

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 ลำดับที่ 3



LOUIS ORCHID CO.,LTD.
337 PETCHKASEM ROAD, NONG KANG BLLI,
NONG KANG, BANGKOK 10160, THAILAND.
TEL. (662) 4210020-4 FAX: (662) 4210025,8088997
E-MAIL : bflc@bkk @ cscoms.com

วันที่ 2 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลูอีสออร์คิด จำกัด

บริษัทจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/256 ในวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 337 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพูก เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องเครื่องจักรชำระบัญชี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
วาระที่ 4 พิจารณารายงานการชำระบัญชี
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายชุนศักดิ์ ทองรับแก้ว นายอนันต์ โพธิ์สวัสดิ์
ผู้ชำระเบัญชี

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 ลำดับที่ 4

กนง. เล็งปรับเพิ่ม ประมาณเศรษฐกิจไทยปี 65

นายปิติ ดิษยทัต เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่าการปรับเพิ่มประมาณการปี 65 ของเศรษฐกิจไทยจะเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3.3% ขณะเดียวกัน คาดว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจะเริ่มทยอยลดลง หลังจากปัจจัยด้านอุปทานคลี่คลาย แต่อย่างไรก็ดี กนง. จะยังจับตาสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด

ที่ประชุม กนง. รอบหน้าในเดือนกันยายน 2565 จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 65 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3.3% ขณะเดียวกัน คาดว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจะเริ่มทยอยลดลง หลังจากปัจจัยด้านอุปทานคลี่คลาย แต่อย่างไรก็ดี กนง. จะยังจับตาสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด

“ภาพรวมเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนไปมาก โดยจะมีการปรับประมาณการในการประชุม กนง. ครั้งหน้า ตอนนี้เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน ทำให้มีโอกาสปรับ GDP ปีนี้ขึ้นบ้าง จากเดิมที่คาดว่าจะ 3.3% ส่วน GDP ปีหน้าคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งการที่เศรษฐกิจเข้าสู่ระดับปกติก่อนสิ้นปี เป็นสิ่งที่คาดหวังแล้ว รวมถึงพัฒนาการของเงินเฟ้อที่คาดว่าจะทยอยปรับลดลง หลังจากที่ยังอยู่ในระดับสูงสุดในไตรมาส 3”

นายปิติ กล่าวว่า การประชุม กนง. ในรอบหน้า หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่มีปัจจัยกระทบรุนแรง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยแรง และไม่มีเหตุผลรองรับ

ปรับขึ้นดอกเบี้ย ตามที่ตลาดคาดการณ์ว่าครึ่งต่อไป กนง. อาจจะปรับดอกเบี้ยอีก 0.50% “ครึ่งหน้าจะปรับดอกเบี้ยมาน้อยขนาดไหน คงต้องขึ้นกับข้อมูลที่จะเข้ามาในขณะนั้นว่าเป็นไปในทิศทางไหน ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีอะไรแน่นอน กรรมการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า”

พร้อมระบุว่า บทบาทของนโยบายการเงินที่จะตั้งให้เงินเฟ้อต่ำลง คงเป็นปัจจัยรอง เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับกระชากเศรษฐกิจเพื่อทำให้เงินเฟ้อลดลง เนื่องจากในปีหน้า เงินเฟ้อก็จะทยอยปรับลดลงกับตัวอยู่อยู่แล้ว จากปัจจัยด้านอุปทานที่คลี่คลาย

สำหรับความกังวลในการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไปสู่ลูกค้าของธนาคาร ภายหลังจากที่ กนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น นายปิติมองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ทำในทันที แต่คงเป็นการทยอยปรับขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลาในการส่งผ่าน 3 - 4 เดือน โดยเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเงินฝากที่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประมาณการ “ธนาคารพาณิชย์คงไม่ส่งผ่านต้นทุนทางการเงินไปให้ลูกค้าในทันที คงเป็นการทยอยส่งผ่าน อาจใช้เวลา 3 - 4 เดือน และคงไม่ใช่ทั้ง 100% แต่อาจเป็นแค่ 50% เพราะความเปราะบางยังคงมีอยู่ในลูกหนี้เฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์คงไม่ยกสกร้างปัญหาให้ลูกหนี้ เพราะมันจะกลายเป็นปัญหาที่วนกลับมาในเรื่อง NPL ของธนาคารเอง”



บริษัท กุศล สตีล จำกัด
Kulthorn Steel Company
124 ซอยคลองกรุง 31 ถนนคลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10520
TEL : (662) 739-6000
FAX : (662) 326-0766

คำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม (Board Room) บริษัท กุศลเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 126 ซอยคลองกรุง 31 ถนนคลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (ริทึประสงฆ์)
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี สิมกุลธร)
ประธานกรรมการ
บริษัท กุศล สตีล จำกัด

In-House Training บริการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

ด้วยบริษัท กุศล สตีล จำกัด มีความจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมนำสู่การปฏิบัติงานบนสายการผลิตของบริษัทฯ

และนำสู่การยกระดับขีดความสามารถ In-House

- Update มาตรฐานการผลิต - Update ภาควิชาการ - Finance for Non-Finance - อบรมการสื่อสารและประสานงาน - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

- Service Skill - Team Work - การผลิตสินค้าบริการลูกค้า - Sales Strategy - HR for Non-HR - การดูแลแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (662) 055-0750 โทร 717, 718, 719, 720 E-Mail : inhouse@ksc.com.th Website : www.ksc.co.th



ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 เล่มที่ 5

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 เล่มที่ 6



บริษัท กุศลเมทัลโปรดักส์ จำกัด
KULTHORN METAL PRODUCTS COMPANY LIMITED
60 หมู่ 6 แขวงลำพ้าย
แขวงคลองกอก กรุงเทพฯ 10530
TEL : (662) 739-6000
FAX : (662) 326-0766

60 MOO 6 , KWANG LAM PHAK CHI, KHET NONG CHOK, BANGKOK 10530 THAILAND

คำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565


เรื่อง ขอเชิญเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2565
2.หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (Board Room) บริษัท กุศลเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 126 ซอยคลองกรุง 31 ถนนคลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี สิมกุลธร)
ประธานกรรมการ
บริษัท กุศลเมทัลโปรดักส์ จำกัด

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 เล่มที่ 7

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท อิมพอร์ตโฟร์ช็อป จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105561176284

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อิมพอร์ตโฟร์ช็อป จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีที่ 39/31 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565


(นางสาวจิตติฉวี สุภาจักร์)
ผู้ชำระบัญชี

ฉบับที่ 2907 วันที่ 2 กันยายน 2565 เล่มที่ 8

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม



วารสาร CPD&ACCOUNT 1 ปี (12 ฉบับ)
พิเศษ 530 บาท (ปกติ ~~720 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **CPDOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th



รายละเอียดวารสาร CPD & ACCOUNT

วารสารสำหรับนักบัญชี เพื่ออัปเดตความรู้ ความเคลื่อนไหว มาตรฐานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Accounting Style

อัปเดตข้อมูลเรื่องราวน่าสนใจ ประเด็น Hot ในแวดวงอาชีพนักบัญชี และเทคนิคในการทำงานของนักบัญชี ที่จะมาแนะนำด้วยภาษาต่างๆ เป็นกันเอง

Tax Talk

บทความคอลัมน์ชื่อดัง ที่จะมาเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกและเข้าใจง่าย

Learning

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงานควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th (ราคาคอร์สไม่เกิน 2,000.- หรือตามที่บริษัทกำหนด)



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด

ในการลงประกาศ หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com



สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee



สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั่วศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทริพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้บ

www.thaicorporatenews.com



สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

ประมวลฎีกาฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวพื้กัหุ้บ www.thaicorporatenews.com





หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่ 14

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพ็คเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพ็คเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพ็คเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. กรณีซื้อแพ็คเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท
 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

www.ThaiCorporateNews.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

